



ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๖๔

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองหนองก๊ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๑๑๗

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ร่วมขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” และขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯและให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://shorturl.asia/aDs8i> หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนัยดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาริต อ่อนน้อม)

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๓๗๔๕ ๔๔๔๗





ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๑๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปราจีนบุรี 8302/๗
เลขที่รับ.....
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ 10:02
<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท. <input type="checkbox"/> ผ.บ.ท. <input checked="" type="checkbox"/> กง.สส.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
<input type="checkbox"/> กง.กม. <input type="checkbox"/> กง.ก. <input type="checkbox"/>
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๖๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” และขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานในระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://shorturl.asia/aDs8i> หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรี ไอยศุรย์ บุญมงคลโชค โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๗๖





บันทึกข้อความ

ที่	65486
วันที่	20 พ.ย. 2566
เวลา	

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๒๖๕๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณะสงฆ์ ซึ่งมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักงานโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 5391
วันที่ 28 พ.ย. 2566
เวลา 15.39 น.

กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สทศ/โอบฮวท และศูนย์วิทยุฯที่จังหวัด
เลขรับ 577
วันที่ 28 พ.ย. 2566
เวลา 15.40 น.



การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะสงฆ์ กับ กระทรวงมหาดไทย



สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

